
From: Stefán Pálsson
To: Heimir Snær Guðmundsson
Subject: FW: Fyrirspurn frá íbúaráði Grafarholts og Úlfarsárdals
Date: miðvikudagur, 28. júní 2023 13:47:36

 
 

From: Stefán Pálsson <Stefan.Palsson@reykjavik.is>
Date: Monday, 26 June 2023 at 09:23
To: Heilbrigðiseftirlit <heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is>
Subject: Fyrirspurn frá íbúaráði Grafarholts og Úlfarsárdals

Góðan daginn
 

Í 7. lið síðasta fundar íbúaráðsins segir:

Fram fer umræða um óánægju íbúa við Skyggnisbraut vegna
hávaðamengunar og slysahættu vegna umferðar fjórhjóla á vegum
ferðaþjónustufyrirtækis. 

Fram fer umræða um óánægju íbúa við Skyggnisbraut vegna
hávaðamengunar og slysahættu vegna umferðar fjórhjóla á vegum
ferðaþjónustufyrirtækis. 
Samþykkt að fela formanni að senda Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og eftir
atvikum öðrum opinberum aðilum erindi vegna málsins.

Í því ljósi sendir ráðið eftirfarandi fyrirspurn til Heilbrigðiseftirlitsins:
 
Íbúaráð Grafarholts og Úlfarsárdals óskar eftir upplýsingum frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur um
hvernig starfsemi fyrirtækja sem skipuleggja fjórhjólaferðir fyrir ofan Úlfarsárdalshverfið er
háttað og hvaða skilyrði þau þurfi að uppfylla varðandi ónæði sem af henni kann að hljóta og
hvort til einhverra aðgerða hafi verið gripið?
 
Með bestu kveðjum,
Stefán Pálsson starfandi formaður Íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals
s. 6636875
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